

กระทู้ถามที่ ๘๓๘ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรบแนวทางการแก้ไขปัญหาประตุน้ำ และการซ่อมบำรุงฝายพญาอุต
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ด้วยประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนได้ร้องเรียนปัญหาการเปิด - ปิดประตุน้ำพญาอุต
ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มายังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยฝายพญาอุต
สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒ ปัจจุบันมีสภาพเก่ามาก ประตูฝายมีทั้งสิ้น ๓ บาน ใช้การไม่ได้ ๑ บาน
ส่วนอีก ๒ บาน อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ การเปิด - ปิดประตูฝายแต่ละครั้ง
ต้องใช้เวลามากกว่า ๒ ชั่วโมงต่อบาน ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการทั้งการกักเก็บและการระบายน้ำ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินการซ่อมแซมประตูฝายพญาอุตในระยะเร่งด่วน
ได้เมื่อใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด มีแผนดำเนินการปรับปรุงฝายพญาอุตระยะยาวให้มีประสิทธิภาพ
มากกว่าที่เป็นอยู่ อาทิ ระบบเปิด - ปิดประตูฝายที่ไม่ต้องใช้กำลังคนหรือไม่ อย่างไร ขอรบ
รายละเอียด

๒. ในระหว่างการศึกษาแก้ไขปัญหาประตูฝายพญาอุต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีแนวทางในระยะสั้น หรือเฉพาะหน้า เพื่อให้การกักเก็บน้ำและการระบายน้ำที่ฝายพญาอุต
มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่อย่างไร ขอรบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชน

แบบบัญชีรายชื่อ

คำตอบกระทู้ถามที่ ๘๓๘ ร.

ของ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชน แบบบัญชีรายชื่อ
เรื่อง ขอรบแนวทางการแก้ไขปัญหาประตุน้ำ และการซ่อมบำรุงฝายพญาอุต

ข้าพเจ้า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีความเกียรติ ดังนี้

คำถามข้อที่ ๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินการซ่อมแซมประตูฝายพญาอุตในระยะเร่งด่วนได้เมื่อใด
และจะแล้วเสร็จเมื่อใด มีแผนดำเนินการปรับปรุงฝายพญาอุตระยะยาวให้มีประสิทธิภาพมากกว่า
ที่เป็นอยู่ อาทิ ระบบเปิด - ปิดประตูฝายที่ไม่ต้องใช้กำลังคนหรือไม่ อย่างไร ขอรบรายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ขอเรียนว่า ฝายพญาอุต ตำบลริมปิง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน กรมชลประทานได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาลตำบลริมปิง เมื่อวันที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ การดำเนินการซ่อมแซมประตูฝายพญาอุตจึงไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่
ของกรมชลประทาน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันฝายพญาอุตและอาคารประกอบเกิดความเสียหาย
เนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน ประตูที่เสียหายและบานที่ใช้การไม่ได้ เป็นประตูระบายทราย
ขนาด ๑.๒๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ซึ่งไม่ใช่ประตูระบายน้ำ จึงไม่ส่งผลต่อการระบายน้ำ
ของฝายพญาอุต ทั้งนี้ การซ่อมแซมฝายพญาอุตในระยะเร่งด่วน ได้ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูนแล้ว

คำถามข้อที่ ๒

ในระหว่างการศึกษาแก้ไขปัญหาประตูฝายพญาอุต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทาง
ในระยะสั้น หรือเฉพาะหน้า เพื่อให้การกักเก็บน้ำและการระบายน้ำที่ฝายพญาอุต มีประสิทธิภาพ
มากกว่าที่เป็นอยู่อย่างไร ขอรบรายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๒

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่า เนื่องจากฝายพญาอุต ได้ถ่ายโอนภารกิจ
ให้กับเทศบาลตำบลริมปิงแล้ว การแก้ไขปัญหาการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำที่ฝายพญาอุต
เห็นสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้
กรมชลประทานพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คำแนะนำและปรึกษาทางด้านเทคนิควิชาการ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น